

สรุปประเด็นหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการกระทรวงมหาดไทยโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย (พลเอก อุนพงษ์ เผ่าจินดา) ได้ประชุมหารือข้อราชการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านระบบวีดิทัศน์
ทางไกล (Video Conference) สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ประเด็น	รายละเอียด	กรม/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑. การดำเนินงานตลาด ชุมชนในพื้นที่จังหวัด และการขยายตลาดสินค้า จังหวัด/กลุ่มจังหวัดสู่ ภูมิภาคอาเซียน	<p>๑. ข้อสั่งการของ รมว.มท.</p> <p>รมว.มท. แจ้งต่อที่ประชุมว่า นรม. ได้บัญชาให้ มท. กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) บูรณาการความร่วมมือเพื่อดำเนินงาน “ตลาดชุมชน” ในการเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าการเกษตรและสินค้าชุมชนที่มาจากครัวเรือนเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ทั้งนี้ รมว.มท. ได้มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อให้ ผวจ. ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๑.๑ ให้สนับสนุนตลาดเดียวกันที่ พณ. และ กษ. เปิดดำเนินการอยู่แล้วในพื้นที่ โดยให้ต่อยอดวันเปิดตลาดถัดจากวันที่ทั้งสองหน่วยงานเปิดทำการ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้มีความต่อเนื่องทั้งสัปดาห์และจะได้ไม่เป็นภาระแก่เกษตรกรผู้ขายสินค้าที่ไม่ต้องขนสินค้ากลับไป</p> <p>๑.๒ ร่วมมือกับสภาหอการค้าจังหวัดโดยเฉพาะในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดน เพื่อหาช่องทางนำสินค้าการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในจังหวัดไปบุกตลาดในประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>๑.๓ ขอให้วางแผนการดำเนินงานตลาดชุมชนอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับร้านโชห่วยรายย่อยในพื้นที่ที่มีอยู่แล้ว</p> <p>๒. ข้อสั่งการของ รมช.มท. เพื่อให้ ผวจ. ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๒.๑ ขอให้เชื่อมโยงความร่วมมือกับหน่วยงานของ พณ. และ กษ. ในระดับพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้มีข้อมูลว่าควรจะทำตลาดชุมชนในพื้นที่ใดที่มีความเหมาะสม</p> <p>๒.๒ ร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในจังหวัดช่วงเทศกาลวันหยุดยาวประจำปี เพื่อขอพื้นที่เปิดตลาดสินค้าชุมชน เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวจะมีลูกค้ามาจับจ่ายใช้สอยมากเป็นพิเศษ</p> <p>๒.๓ ภาคเอกชนในพื้นที่ จว.ชายแดนมีฐานข้อมูลว่าประเทศเพื่อนบ้านมีความต้องการสินค้าจากประเทศไทยหรือสินค้าต้องห้ามประเภทใดบ้าง ดังนั้น จึงขอให้ ผวจ. ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลดังกล่าวจากภาคเอกชนในพื้นที่</p>	พช. จว.

ประเด็น	รายละเอียด	กรม/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>๓. <u>ข้อสั่งการของ ปมท.</u> เพื่อให้ ผวจ. ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๓.๑ ขอให้คัดกรองสินค้าที่ดีและมีคุณภาพมาขายแก่ลูกค้า</p> <p>๓.๒ ขอให้แบ่งพื้นที่การจัดงานประจำปีหรืองานท่องเที่ยวของจังหวัดสำหรับการจำหน่ายสินค้าชุมชนและสินค้า OTOP ด้วย</p> <p>๓.๓ จังหวัดใดที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตลาดชุมชน ขอให้ ผวจ. รายงานมายังส่วนกลาง เพื่อ มท. จะได้นำบทเรียนดังกล่าวมาเผยแพร่เป็นตัวอย่างให้กับจังหวัดอื่นๆ</p>	
<p>๒. แผนพัฒนาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด การบูรณาการ การพัฒนาพื้นที่ (Area Based)</p>	<p><u>ข้อสั่งการของ รมว.มท.</u> เพื่อให้ ผวจ. ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ตรวจสอบแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนหรือไม่ ทั้งนี้ ในการปรับแก้ไขแผนงาน/งบประมาณของปี ๒๕๕๘ ให้ทันสมัยนั้น ขอให้จังหวัดช่วยเน้นย้ำว่ามีโครงการใดบ้างที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด (Critical) ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการและจะเกิดผลดีต่อจังหวัด เพื่อให้หน่วยงานส่วนกลาง (Function) ใช้เป็นช่องทางในการจัดสรรงบประมาณลงไปยังพื้นที่ตามภารกิจของหน่วยงานส่วนกลางได้</p> <p>๒. ขอให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดจัดทำงบประมาณปี ๒๕๕๙ ให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทินงบประมาณ</p> <p>๓. ขอให้จัดประชุม “คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)” เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัด เพราะจะทำให้มีความน่าเชื่อถือในการของบประมาณจากส่วนกลางเนื่องจาก ก.บ.จ. มีองค์ประกอบจากทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนภายในจังหวัด</p>	<p>สป.(สบจ.) จว.</p>
<p>๓. ศูนย์ดำรงธรรม</p>	<p><u>รมว.มท.</u> ได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมว่า “ศูนย์ดำรงธรรม” เป็นโครงการเด่นของ มท. ที่ประชาชนสามารถถ่ายทอดปัญหาความเดือดร้อนให้ภาคราชการได้รับทราบและแก้ไขปัญหาได้โดยตรง ดังนั้นเสน่ห์ของศูนย์ดำรงธรรมจึงอยู่ที่การมีสถานที่ตั้งที่เหมาะสม มีเจ้าหน้าที่ที่มีความกระตือรือร้นในการรับเรื่อง และหากแก้ปัญหาของประชาชนให้สิ้นสุดได้ที่ศูนย์ฯ ก็จะเป็นการทำงานที่ประสบความสำเร็จ ดังนั้นจึงขอให้มีการขยายการขึ้นผู้ใหญ่ที่สามารถตัดสินใจและตอบสนองปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ในเบื้องต้นประจำอยู่ที่ศูนย์ดำรงธรรมตลอดเวลา</p>	<p>สป. (สตร.) จว.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	กรม/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>ปมท. ได้เน้นย้ำว่า “ศูนย์ดำรงธรรม” เป็นความคาดหวังของทั้งรัฐบาลและ มท. ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยยึดหลัก “ละมุนละม่อม” เพื่อให้เกิดผลสำเร็จทั้งในทางรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ทั้งนี้ มท. จะสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานของศูนย์ฯ ลงไปให้ถึงระดับอำเภอ และขอให้ ผวจ. ให้ความสำคัญในประเด็นดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ขอย้ำให้มีเรื่องร้องเรียนค้างคั่งค้างอยู่ที่ศูนย์ฯ ๒. เรื่องใดที่เป็นกรณีที่เกิดขึ้นเหมือนกันในหลายจังหวัด เช่น หนี้นอกระบบ ทาง มท. จะหากระบวนการทำงานร่วมกันกับจังหวัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ๓. ขอให้ทำงาน “เชิงรุกและเชิงลึก” ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าหากเราทำงานโดยการศึกษาเชิงลึกรวมถึงการค้นพบปัญหาแต่เนิ่นๆ และรีบแก้ปัญหาโดยเชิงรุก ก็จะทำให้ปัญหาทั้งหลายไม่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้น <p>คณะทำงาน รมว.มท. (นายประชา เตรรัตน์) ให้ข้อคิดเห็นว่า ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดยังอ่อนด้านการประชาสัมพันธ์ จึงจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน (Air Wave) ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น โดยการไปสัมภาษณ์ประชาชนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วอัดเทปหรือบันทึกการสัมภาษณ์เก็บไว้ เพื่อนำเสนอผลงานอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้งให้ออกอากาศทางสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนทราบผลการดำเนินงาน</p> <p>รมว.มท. ได้ให้ข้อคิดเห็นว่าในการไปสัมภาษณ์ประชาชนที่ได้รับการแก้ไขปัญหา นั้น ควรไปสัมภาษณ์ประชาชนจากกรณีที่เด่นๆ (Case Study) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้วยการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้หมุนเวียนออกอากาศจากกรณีศึกษาของแต่ละภูมิภาค เพื่อสื่อให้สังคมเห็นว่ากระทรวงมหาดไทยสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง</p>	<p>สป. (สตร.) จว.</p> <p>สป.(สตร.) สน. จว.</p>
<p>๔. ความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่</p>	<p>รมว.มท. ได้ขอให้ ผวจ. เป็นแม่งานหลักในพื้นที่ทั้ง ๗๖ จังหวัด โดยขอให้เน้นหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทั้งบนท้องถนน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สภาพถนน - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น กรมทางหลวง) จะเข้าไปแก้ไขจุดบกพร่องของถนน เช่น ป้ายบอกทาง การติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เป็นต้น 	<p>ปภ. ปค. สด. จว.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	กรม/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>๒. <u>สหภาพยานพาหนะ</u> หน่วยงาน อาที กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า ๔๐๐ แห่งจะเข้าไปช่วยตรวจซ่อมยานพาหนะให้กับประชาชนในพื้นที่</p> <p>๓. <u>จุดตัดถนนกับรถไฟในท้องถิ่นกว่า ๕๐๐ จุด</u> คือ อปท. ไม่มีงบประมาณในการติดตั้งระบบอัตโนมัติกันทางรถไฟ ดังนั้น ในเบื้องต้นจึงขอให้ ผวจ. ดำเนินการดังนี้</p> <p>๓.๑ กำชับให้ อปท. แฝวถางต้นไม้บริเวณจุดตัดไม่ให้บดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่รถยนต์และให้ติดตั้งไฟสว่างและป้ายเตือน</p> <p>๓.๒ ประสานงานกับผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่เพื่อขอกำลังคนมาช่วยให้สัญญาณปิดกันทางรถไฟในช่วงเทศกาลปีใหม่</p> <p>๔. <u>ปัญหา “เมา ง่วง แล้วขับ” และ “ขับเร็ว”</u></p> <p>ขอให้ ผวจ.เรียกประชุมตำรวจ ขนส่งจังหวัด และหน่วยงานทั้งหมดในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยบนท้องถนน เพื่อขอให้ช่วยกวาดล้างตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน โดยเน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และขอให้เข้มงวดเพิ่มเติมในประเด็น ดังนี้</p> <p>๔.๑ ต้องแก้ปัญหาก่อนเกิดอุบัติเหตุ (“ต้องไม่เมา”) โดยขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. และตำรวจในการร่วมกันตั้งจุดตรวจในพื้นที่ใดที่มีการจัดงานรื่นเริง ขอให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านเข้าไปดูแลด้วย หากพบว่ามีใครเมาก็ให้ยึดกุญแจไม่ให้ขับ</p> <p>๔.๒ ขอให้ประสานกับหน่วยราชการในพื้นที่เพื่อขอให้เป็นจุดพักผ่อนสำหรับผู้ขับขี่ที่ง่วงนอน เช่น หน่วยทหารในพื้นที่</p> <p>๔.๓ รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมที่เป็นมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น สวดมนต์ข้ามปี และลด ละ เลิกดื่มสุรา</p> <p>รมช.มท. ได้ขอให้ ผวจ. ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. วิเคราะห์ว่าเหตุใดถนนแต่ละสายจึงมักมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. เพื่อจะได้ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ตรงสาเหตุที่แท้จริง</p> <p>๒. ในแต่ละพื้นที่ (ภูมิสังคม) มีการใช้ประเภทรถยนต์ที่ต่างกัน โดยในพื้นที่อื่นๆ ของประเทศประชาชนจะเดินทางโดยรถบัส แต่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประชาชนส่วนใหญ่จะใช้รถปิคอัพรับส่งผู้โดยสารซึ่งเป็นคนในชุมชนเดียวกันและส่วนใหญ่จะทำผิดกฎจราจร</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	กรม/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>ดังนั้น มาตรการทางกฎหมายและการกำกับดูแลจึงต้องมีความเข้มงวดในการบังคับใช้</p> <p>๓. ขอให้ตั้งจุดสกัดรองให้ถี่มากขึ้นเพื่อสกัดชะลอความเร็ว รอง ปมท. (นายไมตรี อินทุสุต) ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบการดำเนินงานรักษาความปลอดภัย ดังนี้</p> <p>๑. ผวจ. ได้เฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season) ที่จะมาถึงอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว</p> <p>๒. สำหรับมิติทางน้ำซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางโดยเรือจำนวนมากซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากภูมิอากาศในขณะเดินทางกลับนั้น ขณะนี้ กองเรือภูมิภาค กรมเจ้าท่า และตำรวจน้ำ ได้บูรณาการความร่วมมือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะเน้นย้ำให้เรื่องการรักษากติกาการลงน้ำ การสวมชูชีพ การรับน้ำหนักของเรือ</p> <p>๓. ปัญหาที่ผ่านมาพบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติไม่นิยมสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่บนท้องถนน ซึ่งจะได้หารือกับ ปภ. เพื่อหามาตรการประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติต่อไป</p> <p>อปภ. ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขณะนี้ ปภ. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อดูแลความปลอดภัยด้านการโดยสารทางเรือแยกเป็นแผนต่างหากจากแผนความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมาตรการที่บังคับใช้ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำเข้าไปประชุม ครม. ได้ในวันอังคาร ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ๑๗ แห่ง และทุกจังหวัดนำไปปฏิบัติภายใต้แนวคิดที่ว่า “มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน” ที่จะดำเนินการอย่างเข้มข้นในระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๕ มกราคม ๒๕๕๘</p>	
<p>๕. การจ่ายเงินแก่เกษตรกร</p>	<p>รมว.มท. ได้ขอให้ ผวจ. ช่วยชี้แจงผ่านช่องทางต่างๆ เกี่ยวกับความโปร่งใสในการจ่ายเงินแก่เกษตรกรที่กระทรวงการคลัง (กค.) และ กษ. ได้ขอความร่วมมือให้ ผวจ. เป็นหัวหน้าคณะทำงานระดับจังหวัดเพื่อรับรองข้อมูลเกษตรกร โดยขอให้ชี้แจงผ่านสื่อในแนวทางว่า กค. มีระบบการจ่ายเงินที่โปร่งใสรัดกุม แต่หากมีการพบการทุจริต ณ ที่ใดก็จะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มีการพบการทุจริตแต่อย่างใด หากท่านใดพบเห็นการทุจริตก็ขอให้แจ้งมายัง มท. เพื่อจะได้ตรวจสอบและต้องมีผู้รับผิดชอบ</p>	<p>จว.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	กรม/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. การกำจัดขยะ	รมว.มท. ขอให้ ผวจ. รณรงค์สร้างจิตสำนึกในสถานศึกษาหรือเวทีต่างๆ ในพื้นที่เพื่อสร้างค่านิยมให้ประชาชนไม่ทิ้งขยะ ยกตัวอย่างเช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นงดการใช้ถุงพลาสติก แต่ให้ใช้ถุงผ้าในการไปจ่ายตลาด	สถ. จว.
๗. การเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาประชาชน ๒ สัญชาติในพื้นที่จขต.	รมว.มท. แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขณะนี้ประเทศมาเลเซียได้มีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการก่อร้ายสากลที่เริ่มลุกลามจากภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะพื้นที่ตอนเหนือของประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นเขตพื้นที่ของพรรคฝ่ายค้าน ประเทศมาเลเซียจึงมีแนวคิดที่จะให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ชายแดนไทย - มาเลเซีย เลือกลงสัญชาติของประเทศใดประเทศหนึ่ง ดังนั้น จึงขอให้ ปค. จัดเตรียมการจัดทำฐานข้อมูลประชาชนที่ถือ ๒ สัญชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเตรียมรองรับความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียในเรื่องดังกล่าว	ปค.
๘. การเตรียมความพร้อมจว. ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	รมว.มท. ขอให้ ผวจ. ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง ๕ เขต ไปศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งบริษัทนำร่องในแต่ละเขตที่จะช่วยเกื้อหนุนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมหลักภายในของแต่ละเขต เช่น พื้นที่อุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมาก หรืออุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าในพื้นที่	จว. มุกดาหาร สงขลา ทรราช ฉะเชิงเทรา ตาก
๙. การควบคุมดูแลหอพัก	รมช.มท. ขอให้ ปค. ช่วยทำความเข้าใจกับสื่อมวลชนว่าภารกิจในการควบคุมดูแลหอพักไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของ มท. เท่านั้น แต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ด้วย	ปค.
๑๐. การรายงานผลและการปฏิบัติราชการผวจ. ปราจีนบุรี ภูเก็ต ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี	ผวจ.ปราจีนบุรี (น.ส.จิตรา พรหมชุตินา) รายงานการดำเนินงานของ ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดและระดับความพึงพอใจของประชาชนในจังหวัด ผวจ.ภูเก็ต (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) รายงานความก้าวหน้าการจัดระเบียบชายหาด และได้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างข้าราชการฝ่ายพลเรือน ทหารตำรวจในพื้นที่ และอปท. เพื่อทำความเข้าใจประชาชน การจัดระเบียบการให้บริการรถแท็กซี่ในพื้นที่ และการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทางบก และทางน้ำ ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ (นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล) รายงานความก้าวหน้าการจัดระเบียบชายหาด และการควบคุมราคาสินค้าบริเวณชายหาดหัวหิน จัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษาความสะอาดชายหาดในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ร่วมกับการกระตุ้นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่	

ประเด็น	รายละเอียด	กรม/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>ผวจ. ได้แจ้งปัญหาอุปสรรคการเตรียมเปิด ด้านสิ่งขจร จึงขอให้ มท. ประสานกับทาง กต. เพื่อดำเนินการเปิดด่านต่อไป</p> <p><u>ผวจ.ชลบุรี</u> (นายคมสัน เอกชัย) รายงาน ความก้าวหน้า การจัดระเบียบชายหาดบางแสน พัทยา ตามนโยบายของรัฐบาล ร่วมกับเทศบาลแสนสุข มทบ14 ดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่ม CCTV ไฟให้แสงสว่างและดูแลความปลอดภัยทางน้ำทั้ง เกาะล้าน และเกาะสีชัง</p>	
